

Kata Rocks Phuket

 mylifemytravels.com/kata-rocks-phuket/

60

SHARES

** Kata Rocks Phuket **

ถ้าคิดถึงที่ไหนสักที่ ที่จะพาแฟนไปฮันนีมูน พาแฟนไปพักผ่อนในวันที่แสนพิเศษ

ภูเก็ต... คือจังหวัดที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของตัวเลือกแน่นอน

เพราะภูเก็ตมีทั้งทะเลสวยๆ และที่พักที่จะทำให้แฟนคุณมีความสุขที่สุด

และวันนี้ นุ้ยจะพาทุกคนไปสัมผัสกับที่พัก ที่เพอร์เฟคมากๆ ที่รับรองว่า เมื่อแฟนคุณเห็น

จะร้องเข้ามากระโดดกอดคุณทันที [Kata Rocks: Phuket's Best Luxury Resort & Residence](#)





เพราะฉะนั้น รีวีนี่น่าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักที่นี้ **Kata Rocks** กันแบบเจาะลึก
เป็นส่วนๆ กันไปเลย ... อาจจะไม่เรียงลำดับเหตุการณ์นะจ๊ะ

มีเป็นคลิปด้วยนะเออ

แต่ยังไงเราก็กัยมาเริ่มกันที่ Lobby เหมือนเดิม

จะว่าไปแล้ว ล็อบบี้ของ กะตะร็อค ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะ

แต่สิ่งที่ทำให้นุ้ยว้าว คือวิธีการต้อนรับของที่นี่คะ กลับบอกได้เลยว่า ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน

เพราะไปโรงแรมมาก็เยอะ ... เจอที่นี่ที่แรก ประทับใจมาก แบบไทยแท้เลยนะคุณ



หลังจากเช็คอินกันเรียบร้อยนั้จะพาไปสำรวจห้องพักกันคะ

ครั้งนี้เป็นการพักผ่อนจริงๆ เพราะนั้ไม่ได้แวะเข้าไปถ่ายห้องอื่นเลย นอกจากห้องที่นั้พัก

ซึ่งที่นี่จะมีทั้งหมด 6 แบบ มีตั้งแต่ 1 ห้องนอน จนถึง 4 ห้องนอนเลยนะ จะมาสวีท มากับเพื่อน หรือมากันทั้งครอบครัว ก็โอเค

ห้องที่นั้พักเป็น **ONE-BEDROOM SKY VILLAS** ซึ่งเป็น Type เริ่มต้นเลยคะ

ขนาดห้องโดยประมาณ 175 ตารางเมตร ถือว่ากว้างมาก

นั้จะเริ่มจากส่วนที่นั้ชอบตามลำดับไปเรื่อยๆ เลยนะ ส่วนแรกคือ living room ...

ด้วยองค์ประกอบทุกอย่าง ทำให้ที่นี่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย ทำให้การเข้าพัก เป็นการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุด





แม้ที่ไว้เยอะ ...ไปดูด้านในกันดีกว่า

ห้องมีความขาวเวอร์มาก สะอาดตา ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ลงตัวที่สุด



ซึ่งส่วนนี้ จะแบ่งเป็น 2 โซน แม้ว่าจะไม่มีอะไรมากัน แต่ก็มองออกได้ชัดเจน

นุ้ยชอบมากๆ ทั้ง 2 โซน

เริ่มจากห้องนั่งเล่น กับจอทีวี ขนาดใหญ่ โซฟาแสนนุ่มที่ทำให้นั่งลงแล้ว ไม่อยากลุก ไปไหน





นี่คือมมที่น้อยใช้เวลาอยู่นานที่สุด ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เพราะนอกจากจะเป็นการนั่งดูหนังฟังเพลง แคมมองออกไปที่ระเบียง

ก็ได้รู้สึกได้ถึงว่าเป็นอิสระ เพราะทะเลกว้างใหญ่เหลือเกิน วิวแบบพาโนรามา เลยนะ



ไปดูอีกโซน จะเป็นเหมือนบาร์ แต่จริงๆ มันคือครัวที่สตูเพอร์เฟคมาก
แต่เริ่มมาเริ่มกันที่ Welcome drink ที่เซอร์ไว์ในตู้เย็นซะก่อน
มาเป็นขวดเลยจ้า เป็นน้ำอัญชันตะไคร้



ตามด้วย Welcome fruits มีเติมให้ทุกวันด้วยน้ำ



เราจะเรียกมมนี้ว่าไงดี จะครัว หรือจะบาร์

เอาเหอะ จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ .. แต่น้อยชอบมาก ถ้าไปอีกครั้งนะ น้อยจะเตรียมของไปปาร์ตี้เลย

ชอบไม้เม้นท์ที่เราแบบเตรียมโน่นนี่นั่นที่บาร์ แต่ยังสามารถดูทีวีได้



มีเตาอบ เตาไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องครัว ครบทุกอย่าง

มีเยอะกว่าที่บ้านอีก และที่เพิ่งเคยเจอที่แรกคือมีเครื่องล้างจานด้วยนี่

เพราะลูกค้าที่มาพักที่นี่มีแบบครอบครัวมาเยอะพอสมควร รวมถึงลูกค้าที่มาพักยาวๆ

ทางโรงแรมจึงเตรียมทุกอย่างไว้พร้อม แม้ว่าตอนนี้จะมีสวีทกับชายต้น 2 คน

แต่ก็แอบอดคิดถึง พ่อ กับแม่ แหละพีๆ ไม่ได้ หากมากันทั้งบ้าน กับสถานที่แบบนี้ ปาร์ตี้กันสนุกแน่ๆ





มาดูรายละเอียดที่ สิ่งของเครื่องใช้ ที่ทาง Kata Rocks เตรียมไว้ให้
จาน ชาม ช้อน ส้อม กระดาษ ผ้ามือ เครื่องปั่น เครื่องปิ้งขนมปัง คือเยอะมากจริงๆ





เครื่องต้มในตู้เย็น ก็เตรียมไว้เยอะ แต่ไม่ฟรีนะตะ
เอง จะมีฟรี คือ นมสด สำหรับการทำฟองคาปูชิโน่
ขอแม่ที่เรื่องเครื่องชงกาแฟน้อย ... เป็นที่แรกอีก
เช่นกันที่มีเตียม นม และเครื่องตีฟองไว้ให้
น่ารักอ่า .. โดนใจคนชอบคาปูแบบนุ่มมากๆ

นอกจากตู้เย็นแล้ว ก็ยังมีตู้แช่ไวน์ด้วย



ทุกวันตอนเย็นจะมี Turn down ที่สิ่งที่ชอบคือ ของเล็กๆ น่ารัก เป็นของขวัญก่อนนอนนี้แหละ
คืนแรก มี สตอเบอร์เคลือบช็อคโกแลต





คืนที่สองเป็นถุงผ้าใบเล็กๆ กับ บุหงาหอมๆ ตอนนอนวางไว้บนหัวเตียง หอมน่าดูเลยแหละ
บางครั้งเรื่องเล็กๆ มันกลับทำให้เรารู้สึกพิเศษได้ ...



หมดในส่วนของ living room แล้ว จะพาไปดูอีกส่วนหนึ่ง ที่นี่ยชอบมาก ของ **ONE-BEDROOM SKY VILLAS**
นั่นคือ สระว่ายน้ำ ต้องเริ่มจากเป็นความชอบส่วนตัว สำหรับสระว่ายน้ำ ที่มีสีของน้ำในสระแบบนี้
พื้นสระจะเป็นหินอ่อน น้ำจะมีสีฟ้าอ่อนสดใส แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลัก
เพราะประเด็นหลักคือ วิวทะเลที่พาโนรามา มองออกไปไกลสุดตาเลยทีเดีย
สระว่ายน้ำจะอยู่บริเวณระเบียง ที่แสนจะกว้าง ด้านหลังห้อง นอกจากสระแล้วยังมีโซฟาขนาดใหญ่
และเก้าอี้ เตรียมไว้ให้อีกด้วย

Pool





ลองมองย้อนกลับเข้าไปในห้อง



แล้วที่เหลือก็คือความสุขของกะทิ
เล่นน้ำยาวไป ตัวไม่เปื่อยเราไม่ขึ้นจากสระ







คิตตี้ ฟนพาเทีย
www.kittiponpa.com



คิตตี้ ฟนพาเทีย
www.kittiponpa.com



มาดูส่วนสุดท้ายของ **ONE-BEDROOM SKY VILLAS** กันดีกว่า

นั่นก็คือห้องนอน ... เตียงนอนนุ่มสบาย ภายในห้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์มากมาย เป็นห้องโล่งๆ ใช้โทนสีเบจ เพื่อให้ห้องนี้ เป็นห้องที่เหมาะสมสำหรับการนอนจริงๆ





ของใช้อำนวยความสะดวกต่างๆ จัดเตรียมไว้อย่างครบครัน

นั้ยค่อนข้างชอบระบบไฟฟ้าของที่ กะตะรีอค เพราะทำได้ดี อำนวยความสะดวก ให้เราได้เยอะเลย



เข้าไปสำรวจห้องน้ำกันหน่อย ใน Sky Villa จะมีห้องน้ำ 2 ห้องคะ ด้านนอก บริเวณ ห้องนั่งเล่น
และยังมีเป็นในห้องนอนด้วย



ในห้องน้ำก็เช่นกัน เป็นแบบโล่ง กว้างกำลังดี มีกระจกกัน โซนเปียกแห้ง
ตอนอยู่ในห้องน้ำ หันไปมองหน้าต่าง ให้อารมณ์ เหมือนเรากำลังอยู่ในเรือสำราญยังงี้ยังงั้น
แต่ที่ดูเด่น และเป็นจุดขายอีกอย่างนุ้ยว่า อยู่ที่ทีวีเลยคะ นอนเล่น แช่น้ำในอ่างๆ ฟิน ดูทีวี ไป





จบในส่วนของห้องพักไปแล้ว ... ต่อไปน่าจะพาไปสัมผัส กับส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโรงแรม
แค่เห็นรูปก็รู้เลยว่าที่ไหน ... แน่นอนว่าส่วนนั้นคือ **สระว่ายน้ำ** สระที่มีความสวย อลังการของวิว
กลางวันก็สดชื่น ตอนเย็นก็โรแมนติก สิ่งที่จะบรรยายได้ดีที่สุดคือภาพ .. เพราะฉะนั้นไปดูภาพกันให้เต็มอิมเลย

ช่วงเวลากลางวัน เจอแบบนี้แดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวจริงปะ







ขอใครสักคนมาช่วยตากันแดดให้หน่อย



มุ่มเย็นๆ ไกล่สระก็มีนะ นั่งโซฟา รับลม ใต้ต้นไม้ ดูวิวทะเล



ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด เป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตก

แต่วันนี้เหนื่อยไปบอกเลยว่าแอบโกรธ ฟ้าฝนมาก ที่ไม่เป็นใจ พอตกเย็นปั๊บ มีดมาเลย





ค่าน้อยก็ยังสวย และทำให้ มื้อดินเนอร์ที่ห้องอาหาร CUISINE ที่อยู่ติดกับสระว่ายนํ้า กลายเป็นมื้อที่สุดโรแมนติคไปเลย





เพราะฉะนั้นส่วนต่อไปที่นุ้ยจะพาไปดูกันคือ CUISINE ห้องอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียน และ ชิฟูด

ซึ่งอยู่ติดกับริมสระว่ายนํ้านี้เอง ... เป็นห้องอาหารเดี่ยวของ Kata Rock ให้บริการ ตั้งแต่อาหารเช้า อาหารเที่ยง และ มื้อดินเนอร์

Dinner 18.00-22.00 น.





อาหารมีหลากหลาย และอร่อยมากๆ

สำหรับนั้มือค้ำๆ แบบนี้ขอเบาๆ เป็นซุปลุ้นๆ สักที เมนูนี้เป็นซุพเห็ดคาปูชีโน่

ไม่ได้ผสมกาแฟรอกคะ แต่มีฟองด้านบนเหมือนคาปู



จานโปรด สลัดเซลมอน เป็นสลัดที่ไร้ผักนะ



ปิดท้ายด้วยสเต็ก จานโปรดของชายต้น แคนค่าแรก นางก็มีเสียง อื้อหือ เด็ด ออกมาจากปากเลยทีเดียว



ปิดท้ายด้วยขนมหวาน บานอฟฟี อร่อยกรูบกรับ



ไหนๆ อยู่ห้องอาหารแล้ว เดี่ยวไปดูมือเช้าของที่นี่กันคะ

Breakfast เปิดให้บริการตั้งแต่ 6.30-10.30 น.

อาหารเช้าจะมีทั้งแบบ สั่งจากเมนู และบุฟเฟต์

ในเมนูมีอาหารหลากหลาย และจานใหญ่มาก น่าตาดีทุกจาน รสชาติก็อร่อยนะ

ส่วนบุฟเฟต์ ไม่ได้ใหญ่โตมาก แต่ถือว่าครบ และเน้นเกรดพรีเมียม



มาเริ่มกันจากแบบที่สั่งมาจากเมนูก่อนละกัน

จานนี้อร่อยมาก สำหรับคนชอบผัก แบบนี้คือ สลัดอโวคาโด



ต่อมาจานโปรด จานประจำของชายต้นคือ egg benedict

แต่ egg benedict ของ กะตะรีอค จะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือ รสชาติ ของ วัตถุดิบที่ใช้

อย่างจานแรก จะเป็น lobster egg benedict



งานที่สอง lobster egg benedict Tom yum



จานนี้ในเมนูบอกเป็นข้าวยำ แต่มันเหมือนข้าวแกงเขียวหวาน กับผัก ผัก เสริฟพร้อม ไข่ต้ม และเครื่องยำ เป็นจานที่กินหมดนี่คืออึดถึงเที่ยงแน่ๆ



จานนี้อยู่ในเมนูฟุ้งเฟ้อตะคอง อย่างที่บอกว่าโปรดเซลมอน เช้ามาก็จัดอีกรอบ



เครื่องดื่มมีทั้งร้อน เย็น ชา กาแฟ น้ำผลไม้ ครบ





ไปดูในส่วนที่เป็นบุฟเฟต์ กันคร่าวๆ บางส่วน ที่นี่ยถ่ายมากคะ





ปกติที่อื่นจะเป็นตอนค่ำของวันไข่มั้ย แต่สำหรับกะ
ตะร็อค

เซอร์ไพรส์ กันตั้งแต่เช้าเลย ขอบอกว่าเค้กอร่อยาก

แล้วก็แอบเจอเซอร์ไพรส์ ตอนทานอาหารเช้า









Lunch 11.30 – 17.30 น.

คือบางครั้งนุ้ยก็ไม่ค่อยเข้าใจต้นสั๊กเท่าไรหรอกว่าจะชอบอะไรกับสัมตำขนาดนั้น

ไปโรงแรมที่ไร สั่งสัมตำตลอด และที่นี้ก็เช่นกัน

เริ่มกันที่ออร์เดิร์ฟ เบาๆ แบบไทยๆ เหมียงคำ



คอหมูย่าง เนื้อนุ่ม อร่อย น้ำจิ้มเด็ด



ส้มตำยกครกมาเลยจ้า ในครกจะมีทั้งมะละกอสด และมะละกอทอด ประมาณว่า 2 อารมณ์ ในครกเดียว



ปิดท้ายด้วยเมนูที่นั้พยามฉีกออกมาจากส้มตำ ปูมะนาว และเป็นงานที่อร่อยสุด เพราะนั้เลือกเอง



ใกล้กันจะมีบาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้า จนถึง 4 ทุ่ม





ขอนำเสนอเมนูเครื่องดื่มแบบสดชื่นๆ แต่ แต่ แต่ จำชื่อไม่ได้ ชื่อมันยาว ยาว

แต่มันอร่อยมาก สดชื่นมาก แก้วแรกจะเป็นโซดาลิ้นจี่ อีกแก้วเป็นมะนาวโซดาใส่แย้มอะ แต่จำชื่อเต็มๆ ไม่ได้จริงๆ



Facility

จะว่าไปแล้ว ...สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็รวมตัวอยู่ที่เดียว เพราะว่าโรงแรม มีพื้นที่ไม่ได้กว้างนัก

ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร สปา ฟิตเนส สระว่ายน้ำ อยู่ใกล้ๆ กันหมดเลย

เริ่มจากห้องนี้ เป็นห้องที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาเช็คอิน ก่อนเวลา หรือถึงเวลาเช็คอินแล้ว แต่ยังไม่ถึงไฟท์บิน





INFINITE LUXURY SPA

มีความหลากหลายพอดัว ไม่ว่าจะเป็นการทำทริทเมนต์ การนวดแบบต่างๆ



บริเวณนี้จะเป็นส่วนต้อนรับ และจุดที่ เราจะมานั่งพักผ่อนหลังจากทำสปาเรียบร้อยแล้ว



ห้องนี้เป็นห้องทำทริทเมนต์



ห้องนี้ค่อนข้างมีความแปลก ฟังก์ชันเจ๋งที่แรก เป็นเหมือนที่นอนนุ่มๆ มีน้ำอุ่นๆ อยู่ด้านใน เปลี่ยนสีเรื่อยๆ ด้วยนะ นุ่มลงขึ้นไปนั่งดู มันรู้สึกดีอะ ... เหมือนเราลอยอยู่บนน้ำอะ



ทำเล็บสปาเท้าก็มินะ





Fitness

ฟิตเนส อยู่ติดกับสปาเลย





แม้ว่าที่นี่จะดูหรูหรา แต่กลับไม่มองข้าวเรื่องเล็กๆ อย่าง คิวคัสคลับนะ
พ่อแม่แฮปปี้ ..ลูกน้อยก็ต้องแฮปปี้ด้วย





สุดท้ายจะพาไปเดินดูรอบๆ โรงแรมกันค่ะ







มุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมาก ... ในช่วงไฮท์ซีซั่น บริเวณนี้จะมีโต๊ะดินเนอร์ด้วยน้ำ
นั่งดูพระอาทิตย์ตก คิดภาพตามสิ ว่าจะฟินขนาดไหน
อ้อๆ แอบเสียดายที่ตอนน้ยุไป ตอนนั้นยังมีมรสุมอยู่





ปิดท้าย และท้ายสุด

ตอนเช็คอินเข้าที่ แยกทุกห้องจะได้รับ กีฟเซตน่ารัก จากทางโรงแรม

.

.



สำหรับนัย ความรู้สึกในการเข้าพักที่ Kata Rocks ... มันคือช่วงเวลาที่ดี
เราแทบจะไม่ต้องก้าวขาออกไปไหนเลยก็ได้ สระว่ายน้ำส่วนตัว ที่ให้เราได้เล่นน้ำ ดูวิวทะเลได้ไกลสุดสายตา
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมมากๆ การบริการของพนักงานที่ดีเร็ว
คะแนนการบริการของพนักงาน คือดีอะ อยากให้ลองมาสัมผัสกันดูนะคะ
แต่เมื่อพูดถึงราคา ราคาจะค่อนข้างสูง พอๆ กับมาตรฐานของโรงแรมเลยทีเดียวนะ
แต่ถ้าหากงบเรามีจำกัด แวะมาทานอาหาร มันคุ้มจริงๆ ราคาไม่แรง และรสชาติอาหารดีทีเดียวนะ

ข้อมูลโรงแรม

KATA ROCKS

186/22, Kok Tanode Road, Kata Beach, Phuket 83100 Thailand

T +66 (0)76 370 777

F +66 (0)76 370 776

info@katarocks.com

<https://www.facebook.com/katarockspuket/>

